



ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จำนวน ๒ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยให้มารายงานตัวในห้วงเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจ้างเป็นนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

๓.๓ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการตามประกาศนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม <http://nakhonpathom.cdd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  
เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๓๐ น.  
รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายพัฒนพงษ์ บุญคุ้ม	
๒	๐๐๒	นายธีรวัฒน์ ธีฎกรธาดา	
๓	๐๐๓	นางสาวสุชาดา ศรีพูนทรัพย์	
๔	๐๐๔	นายสิทธิกร รอดภัย	